

## EM XINH, NÀO CÓ TỘI TÌNH GÌ ĐÂU?

BẤT CỨ MỘT BẠN NỮ NÀO CŨNG PHẢI THỪA NHẬN RẰNG: XINH ĐẸP THÌ “NÀNG” NÀO CHẴNG THÍCH. VẬY MÀ CÓ MỘT SỐ BẠN NỮ SINH NĂM THỨ NHẤT KHOA DU LỊCH HỌC (TRƯỜNG ĐHKHXH&NV) LẠI THAN RẰNG: “TRỜI CHO NHAN SẮC MẶN MÀ LÀM CHI?”. HỎI RA MỜI BIẾT CÁC BẠN ẤY SỢ BỊ GẮN CHO NHỮNG KHIẾM KHUYẾT CHẴNG ĐỂ NGHE CHỨT NÀO. CÓ THẬT LÀ: CON GÁI XINH THÌ KIÊU; CON GÁI XINH LẠI ĐIỀU VÀ CON GÁI XINH THÌ HỌC DỐT...? CHÚNG MÌNH ĐÃ LÀM MỘT CUỘC ĐIỀU TRA ĐỂ TỰ “MINH OAN” CHO GIỚI CỦA MÌNH...

### XINH XẺN NHUNG KHÔNG KIÊU

Nếu bạn thắc mắc, trong khi các bạn cứ luôn miệng khen mình xinh thì chẳng lẽ mình lại không có quyền tự hào về hình thức bên ngoài mà ông trời đã ban tặng hay sao? “Trang luôn được nghe những lời khen, trăm trở của các bạn khác giới mỗi khi Trang xuất hiện ở đâu đó. Mình tự hào nhưng không vì thế mà tỏ ra kiêu căng với bạn bè và mọi người xung quanh. Mình chưa bao giờ nghĩ vì xinh mà được đứng trên người khác...” - Hồng Trang, cô sinh viên năm thứ 2 tâm sự. Còn Diệu Thúy, cựu sinh viên Khoa Đông phương học thì chia sẻ: “Hỏi sinh viên, mình được coi là hoa khôi của lớp. Nhiều bạn nam cứ xi xào đằng sau rằng mình kiêu, nhưng mình đâu có thế. Mình rất thân thiện, vui vẻ với mong muốn có thật nhiều bạn bè và luôn cố gắng gìn giữ những tình bạn đẹp ấy. Nhưng thật tiếc rằng các bạn nam mình quen được một thời gian lại chuyển sang... cua cẩm. Nhưng các bạn ấy đâu có biết rằng khi còn đi học mình chưa thích yêu và cũng không muốn vì chuyện đó mà xao nhãng những việc khác quan trọng hơn. Giá mà các ấy cứ hồn nhiên làm bạn của mình thì tốt biết mấy...”. Hóa ra, có những bạn



nam sẵn sàng gán cho phái đẹp tính từ “kiêu” khi bị từ chối trước những lời tỏ tình không đúng lúc. Còn các bạn nữ thì luôn hiểu nhầm, nhiều bạn thậm trí ghen tỵ, trách móc chỉ vì bạn gái của mình... xinh. Nhưng các bạn ấy đâu biết rằng mỗi người đều có những vẻ đẹp đáng để người khác chiêm ngưỡng, yêu quý, vấn đề là ở chỗ mình nhận ra và phát huy nó...

### ĐÁNG YÊU NHUNG ĐÂU CÓ... ĐIỀU

Đa phần các bạn nữ sinh khi được hỏi đều khẳng định rằng: Con gái điều chẳng có gì là xấu. Con gái biết làm đẹp, biết điều đà thì mới nữ tính. Chỉ cần không quá đà để mỗi sáng mắt cả tiếng đồng hồ ngồi ngắm mình trong gương hay mỗi khi xuất hiện khiến bạn bè nhận xét rằng: “Bạn ấy điệu chảy nước” là được. “Mình nghĩ điều quan trọng nhất là không đua đòi mà ăn mặc, trang điểm lại có “gu” thẩm mỹ. Ví dụ nhiều cô bạn bảo rằng mình có quá nhiều quần áo cũng chỉ bởi mẹ mình cứ đi chợ nhìn thích mắt là sắm cho chứ chẳng khi nào mình đòi hỏi. Trang phục của mình cũng không bao giờ “lố lăng” hay “mát mẻ”. Thậm chí mình còn bị dị ứng nặng với những loại mốt “hở hang” mà nhiều bạn cùng lứa vẫn mặc đi trên phố hàng ngày...” - Lan Thảo, nữ cử nhân Triết học tương lai

thổ lộ. Cùng chung quan điểm với Thảo, Khánh Vân, sinh viên Khoa Ngôn ngữ học tỏ ra khá chín chắn: “Tôi luôn biết như thế nào là phù hợp với lứa tuổi sinh viên. Tôi không quan niệm đồ phải quá đắt tiền thì mới có giá mà quan trọng là đồ ấy hợp với mình. Trước khi lên giảng đường hoặc đi đâu đó, tôi cũng trang điểm, nhưng nếu tôi có dùng phấn son thì cũng chỉ một chút để tăng thêm tự tin chứ đâu có “bôi như bôi chấu, chát như chát xi” hay “mắt xanh, mỏ đỏ” gì phải không?”...

### MÌNH LÀ CÔ GÁI XINH & THÔNG MINH

“Mình là một cô gái có suy nghĩ nên chưa bao giờ phải xấu hổ vì cách cư xử của mình. Mình luôn cố gắng để học giỏi. Giấc mơ của mình là trở thành một nhà giáo viên dạy giỏi và mình đang cố gắng phấn đấu vì mục tiêu đó. Năm thứ 3 này thời điểm quan trọng trong cuộc đời mình để biến giấc mơ thành sự thật vì vậy mình luôn dành mọi thời gian có thể cho việc học...” - Diệu An, cô nữ sinh hoa khôi của Khoa Sư phạm, ĐHQGHN chia sẻ. Nghe tâm sự của Diệu An như vậy, nếu bạn nào vẫn băn khoăn về cái đẹp đồng hành với sự dốt nát hãy suy nghĩ lại nhé... Chẳng phải đã có bao tấm gương học rộng, tài cao mà xinh đẹp đó sao!

Không phủ nhận là cũng có những bạn nữ vì sắc đẹp mà kiêu căng, coi thường người khác, thậm chí dùng vẻ đẹp như một vũ khí lợi hại để đạt được những mục đích riêng. Nhưng con gái xinh xắn mà tính cách hiền lành, dễ thương vẫn còn nhiều lắm! Hãy đến Trường ĐHKHXH&NV, bạn sẽ gặp được...

>> LIÊN HUONG  
Khoa Du lịch học, Trường  
ĐHKHXH&NV